



# TENESHIA HUDSPETH

## COUNTY CLERK

*Recording the Major Events of Your Life*

### THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Ngày 8 Tháng 2, 2024

Liên Lạc: Rosio Torres-Segura

[rosio.torres-segura@cco.hctx.net](mailto:rosio.torres-segura@cco.hctx.net)

## LỜI NHẮC NHỞ: ĐƠN XIN LÁ PHIẾU BẦU BẰNG THƯ CHO CÁC CUỘC BẦU CỬ SƠ BỘ HẠN CHÓT LÀ NGÀY 23 THÁNG 2

(Houston, TX) – Văn Phòng Nha Hành Chánh Quận Harris nhắc nhở các cử tri đã ghi danh hội đủ điều kiện rằng Ngày 23 Tháng 2, 2024 là ngày cuối cùng để nộp đơn xin bầu phiếu bằng thư cho các Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ sắp tới. Các cử tri hội đủ điều kiện nên biết rằng để nhận được lá phiếu bầu bằng thư, họ **phải** yêu cầu gửi đơn xin bầu phiếu bằng thư và nộp đơn lại cho Ty Bầu Cử của Nha Hành Chánh Quận. Các đơn và các lá phiếu bầu bằng thư **KHÔNG** có tự động gửi đến các cử tri.

**Bà Teneshia Hudspeth, Giám Đốc Nha Hành Chánh Quận Hạt Harris kiêm Giám Đốc Ty Bầu Cử Quận Hạt nói:** “Trong những năm chẵn, điều quan trọng là phải đánh dấu vào cuộc bầu cử sơ bộ và cuộc bầu cử chung kết sơ bộ nào mà quý vị muốn tham gia bầu phiếu. Điều quan trọng nữa là cử tri phải điền đầy đủ đơn xin bầu phiếu bằng thư một cách chính xác và chọn lý do hội đủ điều kiện bầu phiếu bằng thư thích hợp.”

Các cử tri đã ghi danh hội đủ điều kiện để bầu phiếu bằng thư nếu họ:

- 65 tuổi trở lên
- Khiếm khuyết hoặc bị bệnh (như đã xác định trong Bộ Luật Bầu Cử Texas 82.002(a))
- Vắng mặt tại quận hạt vào Ngày Bầu Cử và trong thời gian bầu cử sớm
- Dự kiến sanh con trong vòng ba tuần trước hoặc sau Ngày Bầu Cử
- Đang bị giam trong tù hoặc là phạm nhân trong bệnh viện tâm thần nhưng hội đủ điều kiện để bầu phiếu

[Bấm vào đây để tải xuống đơn xin bầu phiếu bằng thư.](#)

Các cử tri đã ghi danh từ 65 tuổi trở lên hoặc bị khiếm khuyết có lựa chọn để đánh dấu “hàng năm” trên đơn để bảo đảm họ sẽ tự động nhận được lá phiếu bầu qua bưu điện cho tất cả các cuộc bầu cử năm 2024 diễn ra tại các khu vực pháp lý chính trị nơi họ cư ngụ. Đơn xin bầu phiếu bằng thư “hàng năm” sẽ hết hạn vào cuối năm, hoặc khi cử tri hủy bỏ đơn xin bầu phiếu bằng thư, hồ sơ ghi danh cử tri bị hủy bỏ, hoặc khi cử tri ghi danh ở một quận hạt mới.

**Bà Hudspeth Giám Đốc Nha Hành Chánh kết luận** “Những cử tri hội đủ điều kiện bầu phiếu bằng thư nhưng chọn không bầu phiếu theo cách này vẫn có thể đích thân đi bầu phiếu trong Thời Gian Bầu cử Sớm hoặc vào Ngày Bầu Cử.”

Bầu cử sớm cho các Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ sẽ diễn ra từ Thứ Ba, Ngày 20 Tháng 2 đến Thứ Sáu, Ngày 1 Tháng 3, từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối, và vào Chủ Nhật, Ngày 25 Tháng 2, từ trưa đến 7 giờ tối. Các trung tâm bầu cử sẽ mở cửa vào Ngày Bầu Cử, Ngày 5 Tháng 3, từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối.

Vào trang mạng [www.HarrisVotes.com](http://www.HarrisVotes.com) để biết thêm thông tin hoặc xem lá phiếu mẫu. Về các tin tức và cập nhật, các cử tri hãy theo dõi chúng tôi trên truyền thông xã hội tại **@HarrisVotes**.

###